

## แถลงการณ์

### เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง

#### “ชาวบ้านลุ่มน้ำโขงเดินหน้าอุทธรณ์คดี ฟ้องเซ็นไฮอะบรี”

ตามที่ตัวแทนเครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง อันประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการยื่นฟ้องศาลปกครองเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 กรณีโครงการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเซ็นไฮอะบรีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ถูกฟ้องคดี คือ 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าของโครงการทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 2. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในฐานะผู้กำกับดูแลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้บังคับบัญชากรมทรัพยากรน้ำ และคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้ควบคุมนโยบายและกิจการพลังงาน และผู้กำกับดูแลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 5. คณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบกิจการของรัฐ เนื่องจากการดำเนินโครงการและการกระทำดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนแห่งกฎหมาย และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ได้ควบคุมหรือกำกับดูแลตามที่กำหนดในกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อประชาชนและประเทศชาติ

เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง มีความหวังเป็นอย่างยิ่งในการพึ่งพาความยุติธรรมจากสถาบันอันเป็นเสาหลักที่เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด การพึ่งพาความยุติธรรมต่อศาลในครั้งนี้ไม่ได้เพียงแต่หวังจะนำมาซึ่งความยุติธรรมและความผาสุกต่อประชาชนคนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำมาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเสมอภาคของพี่น้องในประเทศลุ่มน้ำโขงทั้งหมด อันเป็นหลักการสำคัญของประชาคมอาเซียน

จากการที่ศาลปกครองมีคำสั่ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ไม่รับคำฟ้องของตัวแทนประชาชนจากเครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงไว้พิจารณานั้น เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยื่นอุทธรณ์เพื่อโต้แย้งคำสั่งดังกล่าว และอธิบายให้ศาลปกครอง ได้เข้าใจข้อมูลและความเป็นจริงที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนลุ่มน้ำโขง โดยจะชี้แจงให้ศาลเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเซ็นไฮอะบรี ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัทไฮอะบรีพาวเวอร์ จำกัด ได้นำมาซึ่งการก่อสร้างเขื่อนที่จะก่อผลเสียต่อระบบนิเวศ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำโขงตอนล่างอย่างรุนแรง ทำลายความมั่นคงทางอาหาร แหล่งรายได้ด้านต่างๆ และ

รากฐานวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนนับล้านที่อาศัยตามริมน้ำโขงทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีทุกรายถือเป็นตัวแทนประชาชนที่เป็นเจ้าของแม่น้ำโขงอย่างแท้จริง และเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และขอให้ศาลปกครองรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป โดยขอให้ยึดถือแนวทางตามคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 อย่างเต็มที่

ในส่วนของกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลตามข้างต้น เรายังมีความพร้อมที่จะดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานรัฐของไทยทั้งฝ่ายบริหาร ตุลาการ และองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมกันตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ความโปร่งใส และความถูกต้องในการใช้ดุลพินิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งใช้เงินของรัฐหลายหมื่นล้านบาท เพื่อลงทุนก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรีมาที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงเลย 2 โดยในวันที่ 15 มีนาคม นี้ เราจะยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการก่อสร้างสายส่ง เนื่องจากไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่มีกระบวนการให้ข้อมูลข่าวสาร และไม่แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่

นอกจากนี้ เนื่องจากสวันหยุดเขื่อนโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงจึงได้จัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชน เยาวชน รวมถึงผู้ประกอบการที่พึ่งพาแม่น้ำโขงโดยตรง ได้ตระหนักรับรู้ข่าวสารความคืบหน้าในทุกแง่มุมเกี่ยวกับโครงการเขื่อนไซยะบุรี เนื่องจากรัฐบาลไทยไม่เคยเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยตามริมน้ำโขง ซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรงแต่อย่างใด

เรา เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ในฐานะประชาชนที่พึ่งพาอาศัยแม่น้ำโขงโดยตรง และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างร้ายแรง จำเป็นต้องขอพึ่งศาลปกครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานรัฐอื่นๆ ในการใช้อำนาจเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดจากโครงการเขื่อนไซยะบุรีและโครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเขื่อนดังกล่าว เพื่อรักษาและปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ ทั้งในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งอาหารของประชาชนท้ายน้ำ วิถีชีวิตที่เป็นชุมชนเพื่อให้มีการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งมีสัดส่วนความสำคัญมากกว่าพลังงานไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะรับซื้อมาจากโครงการนี้

**เพราะแม่น้ำโขงคือชีวิตของเรา และการทำลายแม่น้ำโขงคือการทำลายชีวิตของพวกเขาอย่าง  
สิ้นเชิง**